
sþ. 599. Fyrirspurn [326. mál]
til landbúnaðarráðherra um framleiðslu bæti- og matarefna úr mjólk.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

Hefur landbúnaðarráðuneytið beitt sér fyrir, eða hefur það í hyggju að beita sér fyrir,
athugun á hagkvæmni þess að framleiða bætiefni til brauðgerðar , búðinga og önnur skyld
matarefni úr mjólk?


